

GẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI...

(Tiếp theo trang 1)

xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Đây là lớp đầu tiên được Thường trực

Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh phối hợp tổ chức nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho công chức được tuyển dụng năm 2021 và khóa Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện. Đây là đội ngũ có vị trí, vai trò

quan trọng trong công tác tham mưu, giúp việc và tổ chức vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, công chức mới được tuyển dụng cần được trang bị, bồi dưỡng,

cập nhật kiến thức một cách bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Để lớp bồi dưỡng hoàn thành nội dung chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên thực hiện nghiêm quy chế lớp học và nội quy nhà trường; chuẩn bị đầy

đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy. Các giảng viên lựa chọn phương pháp và nội dung giảng dạy phù hợp với đối tượng của lớp học. Học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, tăng cường trao đổi, nắm chắc kiến thức để áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Kiến Xương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số, phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác dân số và phát triển. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác y tế, dân số từ huyện đến cơ sở và tăng cường hơn nữa vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế. Đồng chí đề nghị Huyện ủy Kiến Xương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

THÁI THUY...

(Tiếp theo trang 1)

đã phê duyệt, nhất là phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản theo hướng bền vững gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chủ động phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đã phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái, các cụm công nghiệp tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư sản xuất vào huyện...

GẮN 6.000 SUẤT QUÀ...

(Tiếp theo trang 1)

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, học sinh nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Toàn tỉnh đã giới thiệu 463 đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng, trong đó có 285 đoàn viên, thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng. Đến nay đã có 8/18 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027.

6 tháng cuối năm, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm: tình nguyện vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công đại hội đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3631.398

KIẾN XƯƠNG Tiêm hơn 23.500 mũi 4 vắc-xin phòng Covid-19

Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Kiến Xương được triển khai đồng bộ theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Tỷ lệ người dân được tiêm 2 mũi và mũi 3, mũi 4 bổ sung đạt cao.



Cán bộ Trạm Y tế xã Tây Sơn (Kiến Xương) tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Theo đó, huyện chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thấy rõ mục đích và tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi bổ sung và mũi nhắc lại, qua đó tự giác liên hệ với các cơ sở y tế để tiêm phòng khi đến thời gian tiêm và khi có vắc-xin. Đến nay, toàn

huyện đã tiêm mũi 4 cho hơn 23.500 người. Các đợt tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn với tổng số trên 14.600 mũi tiêm.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của trung ương và của tỉnh. Thực hiện tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và các mũi tiêm tăng cường theo hướng dẫn của Sở Y tế.

THU THỦY

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 27/6

Thế giới: Hơn 549 triệu ca mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 27/6, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 549 triệu ca, trong đó hơn 6,35 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tăng 80 ca so với ngày trước đó. Tính từ 16 giờ ngày 26/6 đến 16 giờ ngày 27/6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 637 ca mắc Covid-19 mới tại 39 tỉnh, thành phố, tăng 80 ca so với ngày 26/6.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm 229,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong ngày, có hơn 6.650 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang điều trị là 16 ca.

Thái Bình: Đã tiêm gần 500 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trong ngày. Trong ngày, các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân mắc Covid-19. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh là 10 bệnh nhân.

Tính đến 17 giờ ngày 27/6, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,91 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 3,47 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là gần 304.770 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 135.900 mũi.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885

Đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần từ ngày 22/7 đến ngày 20/8

(nhandan.vn) Trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển (NVXT) không giới hạn số lần. Việc đăng ký NVXT phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/7 đến 17 giờ ngày 18/7, thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để rà soát kết quả điểm học tập cấp trung học phổ thông trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phải phản ánh lại với thầy cô nơi thí sinh học cấp THPT để sửa sai (nếu có).

Đối với thí sinh tự do chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Hệ thống phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký NVXT từ ngày 12/7 đến ngày 18/7.



Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 20/8, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung NVXT không giới hạn số lần. Việc đăng ký NVXT đối với các phương thức xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyên vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Tất cả các NVXT của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo được xử lý nguyện vọng trên Hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi bảo đảm điều kiện trúng tuyển.

Từ ngày 21/8 đến ngày 17 giờ ngày 28/8, thí sinh phải xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

Riêng thí sinh thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng phải phối hợp các điểm tiếp nhận rà soát thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu có), xác nhận số lượng NVXT, đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng NVXT bằng hình thức trực tuyến.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh tìm hiểu kỹ tài liệu hướng dẫn và phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình đăng ký xét tuyển; thí sinh chưa rõ các nội dung khai báo, nộp lệ phí xét tuyển có thể liên hệ với cán bộ tại các điểm tiếp nhận hoặc cán bộ của cơ sở đào tạo trực các số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh để được hướng dẫn.

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH 6 tháng đầu năm xử lý 496 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng

Sáng ngày 27/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng QLTT (3/7/1957 - 3/7/2022).

6 tháng đầu năm nay, Cục QLTT tỉnh đã triển khai kiểm tra 639 vụ, xử lý 496 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm với tổng trị giá hơn 180 triệu đồng. Lực lượng QLTT tỉnh cũng thực hiện tốt công tác thanh tra, phối hợp với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật góp phần giữ ổn định thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả.

Nhận định những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục QLTT tỉnh triển khai tới toàn lực lượng thực hiện 8 nhiệm vụ và giải pháp thiết thực. Trong đó, Cục QLTT tỉnh chỉ đạo huy động lực lượng tập trung cao theo dõi nắm chắc tình hình thị trường, chú trọng kiểm soát các mặt hàng như xăng dầu, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương cao theo dõi nắm chắc tình hình thị trường, chú trọng kiểm soát các mặt hàng như xăng dầu, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương cao theo dõi nắm chắc tình hình thị trường, chú trọng kiểm soát các mặt hàng như xăng dầu, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Nhân dịp này, Cục QLTT tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ, nhân viên qua các thời kỳ, cùng ôn lại

truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng QLTT cả nước và lực lượng QLTT tỉnh nhà. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng cục QLTT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, công chức Cục QLTT tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Kết quả quan trọng lực lượng QLTT đạt được góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, giữ ổn định thị trường, tăng thu ngân sách, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của địa phương phát triển, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

KHÁC ĐUẦN

Thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 85mm huyện Thái Thụy

Sáng ngày 27/6, Ban CHQS huyện Thái Thụy tổ chức lễ công bố quyết định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 85mm huyện Thái Thụy thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đại đội có chức năng, nhiệm vụ vừa lao động sản xuất vừa tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra; phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ, sẵn sàng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đại đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, tham gia hội thi, hội thao, diễn tập; phòng, chống và tham gia khắc phục hậu quả sự cố, thiên



Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Dân quân pháo binh 85mm huyện Thái Thụy bảo dưỡng vũ khí trang bị phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

tai, dịch bệnh, cháy, nổ, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

TRỊNH CƯỜNG

THÀNH PHỐ Nỗ lực lập lại trật tự đô thị



Lực lượng chức năng xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Xác định công tác chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị (TTĐT) là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục, UBND thành phố Thái Bình đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực và kiên quyết. Tuy nhiên, ý thức của một số người kinh doanh cao, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh.

Ngày từ đầu năm, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp và ban hành các văn

bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng và lập lại TTĐT các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Công an thành phố, Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô thị thành phố thường xuyên phối hợp với UBND các phường, xã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm về TTĐT. 100% phường, xã đã rà soát, kiện toàn, bố trí cán bộ lãnh đạo phụ trách từng tuyến phố, khu dân cư để tăng

cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo, xử lý nghiêm các vi phạm. 5 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đợt ra quân, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Nhờ đó, tại nhiều tuyến phố đã có sự chuyển biến rõ nét. Hàng trăm trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã được giải tỏa.

Mặc dù công tác quản lý TTĐT, trật tự xây dựng đã được UBND thành phố quan tâm chỉ

đạo, thường xuyên giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương, tuy nhiên, trên thực tế vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng xây dựng sai phép, không phép còn diễn ra ở một số địa phương; tình trạng lấn chiếm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vẫn tái diễn. Tại một số tuyến phố như Lý Bôn, Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Trần Thủ Độ, Đoàn Khuê, đường vành đai phía Nam... thường xuyên diễn ra việc mua bán rau, hoa quả, quần áo gây mất mỹ quan, TTĐT. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhắc nhở thì người dân thực hiện, khi lực lượng chức năng rời đi thì việc lại đầu vào đấy. Cứ như thế, việc bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tiếp tục tái diễn bởi ý thức của người buôn bán chỉ là đối phó với lực lượng chức năng. Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã Vũ Chính cho biết: Công tác lập lại TTĐT luôn được địa phương thực hiện thường xuyên. Hầu hết người kinh doanh, buôn bán có ý thức hơn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tuy nhiên, cũng còn một số hộ kinh doanh còn thiếu ý thức trong việc che chắn, lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt, tại tuyến đường vành đai phía Nam, một số xe ô tô ở nơi khác đến buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hoa quả, quần áo, địa phương thường xuyên phối hợp với Công an thành phố, Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô thị thành phố nhắc nhở, xử lý vi phạm. Nhưng rất khó cho địa phương do không có nhân lực để kiểm tra, giám sát thường

xuyên. Vì vậy, khu vực này thường xuyên tái diễn vi phạm.

Nỗ lực của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương là không thể phủ nhận, song điều ai cũng dễ dàng nhận thấy là, không bao lâu sau các đợt ra quân tại một số "điểm đen" tiếp tục tái vi phạm. Nguyên nhân chính trước hết là ý thức chấp hành các quy định về TTĐT, trật tự công cộng của một số hộ dân còn hạn chế. UBND một số xã, phường và cơ quan chức năng chưa thật sự kiên quyết xử lý vi phạm, còn nể nang, hoặc xử lý chưa triệt để. Vai trò của cơ quan chức năng, chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định pháp luật có liên quan chưa thường xuyên, chưa kịp thời và hiệu quả. Ông Phạm Đình Minh, Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng và Quản lý đô thị thành phố cho biết: Thời gian qua, mặc dù thành phố đã rất cố gắng trong công tác quản lý TTĐT nhưng trên địa bàn vẫn còn một số điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, để xe máy, đậu đỗ xe ô tô không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để giải quyết bài toán này một cách căn cơ, lâu dài thì phải xây dựng nếp sống văn minh đô thị của người dân. Đồng thời, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh, buôn bán chấp hành cam kết sử dụng vỉa hè, lòng đường đúng quy định.

MINH NGUYỆT